

บรรณาธิการแถลง

เรียน ท่านผู้อ่านวารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน

วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ของเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2564 (เล่มที่ 8 ของการดำเนินการ) ทั้งนี้ ทุกประเทศทั่วโลก ยังคงบริหารจัดการสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการระบาด และในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศเกี่ยวกับพบการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสว่าเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลต่อจากเชื้อเดลตา โดยให้ชื่อว่า โอไมครอน ทุกประเทศรับทราบข้อมูล และนำไปบริหารจัดการเพื่อดูแลประชาชนในประเทศต่อไป นอกจากนี้ มีข้อมูลการประเมินความพร้อมของประเทศในการรับมือการแพร่ระบาดโรคติดต่อปี ค.ศ. 2021 เพื่อจัดลำดับความมั่นคงทางสุขภาพ โดยมหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์ สหรัฐอเมริกา จากการประเมินทั้งหมด 37 ตัวชี้วัด พบว่า ประเทศไทยอยู่ในลำดับ 5 ของโลก (จาก 195 ประเทศ) ถือได้ว่า ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาล ประชาชน ภาคเอกชน และกลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ

บทความวิจัยของวารสารฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วย บทความวิชาการ เรื่องความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ: นิยาม และการประยุกต์ใช้ และบทความวิจัย ได้แก่ 1) การตกค้างของยาปฏิชีวนะในเนื้อสุกรและเนื้อโคสดที่จำหน่ายในบริเวณตลาดสด อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 2) ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการผื่นคันทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างของครูในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดพิจิตร และ 4) ผลของกระบวนการสุศึกษาเพื่อสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคอ้วนของเด็กวัยรุ่นตอนต้น ในโรงเรียนเอกชน ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบเนื้อหาแบบปกปิดสองทาง โดยในฉบับนี้ กองบรรณาธิการวารสารได้ปรับการพิจารณาบทความต้นฉบับด้วยการเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 3 ท่านต่อบทความ ในทุกบทความที่ส่งมารับการพิจารณา ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 กองบรรณาธิการวารสารฯ หวังว่าการพัฒนาคุณภาพของวารสารฯ จะทำให้เกิดการขยายองค์ความรู้ และมีการเผยแพร่ความรู้ และพัฒนาหลักฐานเชิงประจักษ์ทางด้านสาธารณสุข ให้มีคุณภาพต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร. นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์

บรรณาธิการวารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร